



คำสั่งศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ที่ ๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแต่งตั้งข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ของศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ กำหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมีใช่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด นั้น จึงขอแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ทำการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ ในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุทุกประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด

โดยให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณ เป็นต้นไป การรับ - จ่ายถูกต้องหรือไม่ พักค้างเหลืออยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไม่จำเป็นต่อใช้ในราชการต่อไปแล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น โดยเสนอต่ออธิบดีกรมอุดมศึกษา ๑ ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุดพร้อมสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานประจำที่ทำการ ณ ที่ตรวจสอบอีก ๑ ชุด

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นผู้ประสานงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายของศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปรเมศร์ อมาตยกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุดมศึกษา

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
แนบท้ายคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ ๖ /๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๘
กันยายน ๒๕๖๔

๑. นางจุฑามาส ไกยสิทธิ์ เจ้าพนักงานอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ศล.
๒. นายธนัท ธนาบุรณ์ นักอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ศล.
๓. นายยุทธพงศ์ แสงวงศ์ นักอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ศล.